
BORGARRÁÐ 30. janúar 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um skilamat 
vegna Klettaskóla - R19050018

Hvenær er áætlað að borgarráð fái afhent skilamat fyrir framúrkeyrslu upp á fleiri hundruð 
milljónir króna vegna viðhalds og viðbyggingar Klettaskóla?


